

เกษตรกรดินเหนียวเจาะบาดาลสู้ภัยแล้ง

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ทีมข่าวภูมิภาคโพสต์ทูเดย์

ภัยแล้งส่งผลกระทบต่อขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ แม้เกษตรกรหลายพื้นที่จะงดการทำนาปรังตามคำเตือนของทางราชการ โดยหันมาปลูกพืชไร่ที่ใช้น้ำน้อย แต่ภัยแล้งก็ยังส่งผลกระทบต่อรุนแรงขึ้น แหล่งน้ำธรรมชาติเริ่มขาดแคลน ทางรอดเดียวของเกษตรกรซึ่งลงทุนลงแรงไปแล้ว คือการขุดบ่อบาดาลใช้น้ำใต้ดินเพื่อการเพาะปลูก

หยง ชาวพันธ์ ชาวบ้าน ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี บอกว่า เดิมเมื่อข้าวมีราคาสูงนั้น จะสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ทำนาปรัง แต่ปีนี้ราคาข้าวตกต่ำไม่สามารถสู้ค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำจากบ่อน้ำใต้ดินเข้ามาใช้ได้ จึงต้องหันมาทำไร่อ้อยแทนเพราะใช้น้ำน้อยกว่า

ทอง ท่วมจันทร์ เกษตรกรผู้ผลิตขนุน แหล่งใหญ่ใน จ.สุพรรณบุรี ก็บอกว่า ภัยแล้งเริ่มส่งผลกระทบต่อมาตั้งแต่ต้นปี ต้องปล่อยให้ขนุนที่อยู่ในวัยที่กำลังออกผลผลิตยืนต้นตายจำนวนหลายพันต้นบนพื้นที่กว่า 40 ไร่ ในพื้นที่ ต.สนามชัย พันธ์บนพื้นที่กว่า 40 ไร่ ในพื้นที่ ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยหันมากอบกู้พื้นที่สวนผลไม้ ที่ ต.โพธิ์พระยา พื้นที่กว่า 15 ไร่แทน โดยการว่าจ้างเจาะบ่อบาดาลใช้เงินไปหลายหมื่นบาทและสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้หล่อเลี้ยงต้นไม้ในสวน แต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำเดือนละหลายพันบาท

เช่นเดียวกับ กัญญา ชวงค์ ชาวสวนมะนาวในพื้นที่ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ก็ต้องใช้ น้ำในบ่อบาดาลเพื่อมาหล่อเลี้ยงไม้ผลในสวนเพราะน้ำบนดินไม่มีเหลือแล้ว แม้จะรู้ว่าน้ำใต้ดินไม่มีแร่ธาตุอะไรที่จะให้ต้นไม้เติบโต แต่ก็จำเป็นต้องใช้เพราะไม่มีทางเลือกและช่วงแล้งก็คงต้องใช้น้ำใต้ดินเรื่อยไปจนกว่าจะถึงฤดูฝน ซึ่งยังไม่มั่นใจว่าจะตกตามฤดูกาล ใช้เพียงแต่การเพาะปลูกเท่านั้น สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ก็ประสบปัญหาเช่นกัน

สมบัติ ธรรมละเอียด เจ้าของบึงไอล์ฟาร์มควายไทย ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ก็ได้หาวิธีการแก้ปัญหาภัยแล้งปีนี้ โดยการขุดบ่อบาดาลเพิ่มและวางระบบปล่อยน้ำเข้าแปลงหญ้าเพื่อเลี้ยงหญ้าให้เป็นอาหารของควายที่เลี้ยงไว้ 56 ตัว

"ปีที่แล้วที่ฟาร์มประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอเนื่องจากภัยแล้งมาเร็ว ในปีนี้จึงได้เตรียมการป้องกันโดยการขุดบ่อบาดาลเพิ่มขึ้นอีก 1 บ่อ แล้ววางระบบปล่อยน้ำเข้าเลี้ยงแปลงหญ้าทั้งสองฝั่งที่เป็นแปลงอาหารของควาย คาดว่าปีนี้จึงไม่น่ามีปัญหาเรื่องน้ำ ส่วนเรื่องโรคก็มีการเฝ้าระวังคือ คอบวมกับปากเท้าเปื่อยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งเรื่องของพยาธิในควาย" สมบัติ เจ้าของ ฟาร์มควาย กล่าว

ด้าน วายุนาถ ศิริพานิช ผู้ประกอบการ ขายอุปกรณ์สูบน้ำ กล่าวว่า ขณะนี้ทั้งชาวสวนชาวไร่ แห่ซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อสูบน้ำบาดาล ขึ้นมาจากบ่อเพื่อหล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตรกันเป็นจำนวนมาก เรียกว่าชาวบ้านต้องการอุปกรณ์กันแทบทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะชุดเจาะ บ่อบาดาลมีการจองกันมาก จนต้องจองล่วงหน้ากันเป็นเดือนจึงจะสามารถดำเนินการเจาะ บ่อบาดาลได้

"สำหรับปีนี้ชาวสวนชาวไร่รับกันอุบเพราะแล้งหนักกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา และทราบข่าวว่าจะมีการจัดระเบียบการขุดน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ ซึ่งชาวบ้านก็กลัวเรื่องนี้" วายุนาถ กล่าวทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. 2557 จนถึงปัจจุบันมีจำนวน 8 จังหวัด 30 อำเภอ 200 ตำบล 2,091 หมู่บ้าน โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบภัยแล้งมากที่สุดถึง 5 จังหวัด ภาคเหนือ 1 จังหวัด และภาคกลาง 2 จังหวัด

ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์ว่า เดือน ก.พ. แม้พื้นที่ประเทศไทยตอนบนจะยังเผชิญกับอากาศหนาว แต่ตอนกลางวันจะมีอากาศร้อน สำหรับเดือน มี.ค. และ เม.ย. บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนอบอ้าวกับจะมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ส่วนมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 40-43 องศาเซลเซียส และในบางช่วงจะเกิดพายุฤดูร้อน